

“คุณธรรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสกล. ในปัจจุบัน”

“ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ ๒ อย่าง อย่างหนึ่ง คือ ประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่ง คือ ความถูกต้องและเป็นธรรม ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรม เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น” พระราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปัจจุบัน การดำเนินงานขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐหลากหลายหน่วยงานคงปฏิเสธไม่ได้ว่า หน่วยงานของตนไม่มีคุณธรรม จริยธรรมในการเป็นแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่มีกลุ่มเป้าหมายคือสตรีเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการจัดสรรเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนเพียงเพื่อให้สตรีของประเทศไทยเป็นสตรีที่มีศักยภาพและความสามารถที่หลากหลายตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับจากสังคม รวมทั้งการสร้างเสริมความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับสตรีให้มีอาชีพ มีรายได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสตรีเหล่านี้ที่จะได้รับประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างสูงสุด จำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการและการดำเนินงานขับเคลื่อนของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยไม่ว่าผู้ปฏิบัติงานจะเป็นข้าราชการหรือไม่ อาจเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง แต่ทุกคนคือกลไกหรือฟันเฟืองในการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้สตรีสามารถเข้าถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและได้รับประโยชน์ดังกล่าว

ดังนั้น ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งคุณธรรมเป็นสภาพคุณงามความดี หรือสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม เป็นสิ่งกำกับจิตใจ มีผลถึงพฤติกรรมและสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน ส่วนจริยธรรม เป็นธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม เป็นความประพฤติที่สะท้อนความนึกคิดและจิตสำนึก ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดการกระทำดี ไม่มุ่งให้เกิดผลร้าย และสร้างผลดีแก่ตนเองและผู้อื่น การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงจำเป็นต้องมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นตามระบอบประชาธิปไตย สิทธิความเสมอภาคของมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกัน การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ใช้ดุลยพินิจของตัวเอง ยึดหลักวิชาการ และไม่เปิดเผยข้อมูล/ความลับของทางราชการ

๒. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง/ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตน มุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่ละเว้นต่อหน้าที่ มีความขยันหมั่นเพียรที่จะพยายามปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขัน ด้วยความมุ่งมั่นเอาใจใส่อย่างจริงจังจนงานสำเร็จ และมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจต่องาน หน้าที่ ด้วยความพากเพียร เพื่อให้งานสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้

๓. โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่ปิดกั้นการรับรู้ข่าวสารของประชาชน ไม่เบี่ยงเบนข้อมูล/ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ มีกลไกสำหรับการตรวจสอบ พร้อมทั้งจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการและให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน

๔. ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เลือกปฏิบัติ/อคติ/ไม่เป็นกลาง มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือข้อแลกเปลี่ยนมิจิตบริการ มีน้ำใจและมีความสามัคคี มีความเป็นผู้นำหนึ่งใจเดียวกัน มีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จโดยไม่มีการเกี่ยงงอน

๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เน้นกระบวนการทำงานและผลลัพธ์ ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และมีระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

การยึดหลักคุณธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถนำมาเชื่อมโยงกับหลักธรรมาภิบาลได้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนความถูกต้องและเหมาะสม ดังนี้

หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ชยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจำชาติ

หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย การกำหนดกติกา และการปฏิบัติตามกติกากันไว้อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก

หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยการปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส

หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะด้วยการแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่น ๆ

หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความเห็นที่แตกต่าง กล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทำของตน

หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด ดังนั้นในการบริหาร จัดการ จำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจำเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม

หากเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานแล้วนั้น จะส่งผลให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐราชการ เนื่องจากคุณธรรมเป็นเรื่องของจิตใจที่อยู่ภายใน เป็นเรื่องของความสำนึกรับผิดชอบต่อชีวิตต่อตัวเอง ครอบครัว ที่ทำงาน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งสามารถสรุปให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังนี้

เก่งตน หมายถึง มีความสามารถที่ขอศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันโลกทันคน ไม่ควรประมาทว่าโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและทันสมัยมากขึ้น ไม่ว่าจะป็นวัตถุหรือจิตใจเนื่องจากมนุษย์ได้พัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้งนั่นเอง ดังนั้นเราต้องรอบรู้ รอบคอบ

เก่งคน หมายถึง มีความสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสภาพแวดล้อมรอบข้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นที่รักใคร่ชอบพอกแก่ทุกฝ่าย มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำตนทำตนให้เข้ากับคนได้ทุกคน เฉพาะในการทำงานหากมีผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาก็รัก หากมีลูกน้องลูกน้องก็รัก เพื่อนร่วมงานก็รัก บุคคลภายนอกหรือลูกค้าก็รัก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและการปฏิบัติงาน

เก่งงาน หมายถึง เป็นผู้ที่รักงาน ชยันทำงาน และรู้วิธีทำ คือรู้ว่าจะทำอย่างไร โดยใช้เวลาน้อย เหนื่อยน้อย แต่ได้ผลงานมาก